



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,533 ราย สะสม 264,834 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย เสียชีวิตสะสม 2,080 ราย หายป่วยเพิ่ม 3,223 ราย หายป่วยสะสม 210,702 ราย อยู่ระหว่างรักษา 52,052 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 9,927,698 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 183,383,898 ราย เสียชีวิต 3,970,470 ราย รักษาหาย 167,899,347 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ม. ออกซ์ฟอร์ด** เผยผลทดลองวัคซีนแอสตราเซนเนกาทำให้ระดับแอนติบอดีเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 1 ปี การเว้นระยะโดสแรกและโดสที่สอง 45 สัปดาห์ กระตุ้นให้ระดับแอนติบอดีเพิ่มขึ้น 18 เท่า สรุปได้ว่าการเว้นระยะห่างระหว่างโดสที่นานขึ้นช่วยกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และยังพบว่าการฉีดโดสที่สามสามารถป้องกันสายพันธุ์อัลฟา สายพันธุ์เบตา และสายพันธุ์เดลตา **สหรัฐฯ** เมืองลอสแอนเจลิส แนะนำประชาชนสวมหน้ากากในที่ร่มป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา **อิหร่าน** อนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนที่ผลิตเองในประเทศตัวที่ 2 **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์คาดการณ์การระบาดในชุมชนขณะนี้ในกลุ่มก้อนใหม่ของสายพันธุ์เดลตา **อินโดนีเซีย** เตรียมประกาศใช้มาตรการเข้มงวดกว่าเดิมหลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น **รัสเซีย** เริ่มฉีดกระตุ้นภูมิให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนโควิดครบแล้ว

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, INN, isranews, mcot) ทวิตทุกช่อง

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิด Phuket Tourism Sandbox โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ตัวแทนสภาหอการค้า ธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมงาน โดย นายอนุทิน กล่าวว่า บทบาทของ สธ. ในการขับเคลื่อน Phuket Tourism Sandbox คือ การกำหนดมาตรการทางสาธารณสุข 5 ด้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 1.การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.การคัดกรองผู้ที่มีมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง 3.การเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและชุมชนเสี่ยง 4.เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 5.เตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาล เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการแพร่ระบาด โดยวันแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินเอทิฮัด เส้นทาง อาบูดาบี-ภูเก็ต ผู้โดยสาร 25 คน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เส้นทาง โดฮา-ภูเก็ต ผู้โดยสาร 116 คน สายการบินแอล อัลอิสราเอล แอร์ไลน์ เส้นทางเทลอาวีฟ-ภูเก็ต ผู้โดยสาร 101 คน และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางสิงคโปร์-ภูเก็ต ผู้โดยสาร 46 คน โดย สธ. ร่วมกับก.การต่างประเทศ และ ททท. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก., innnews

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการก่อนการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีมาตรการอย่างเข้มงวด การประกาศเปิดประเทศในอีก 120 วัน จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนเพื่อการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน หากจังหวัดยังไม่พร้อมสามารถปรับแผนได้ ซึ่งหากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ดำเนินการได้ดีจะเป็นโครงการนำร่องให้กับหลายจังหวัด

#### 2. การบริหารจัดการเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, mcot) ทวิตช่อง 9

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย สถานการณ์เตียงในกทม. ยังวิกฤตไปอีก 7-14 วัน และอาจพบการเสียชีวิตเพิ่มเพราะรอเตียง แม้เร่งจัดหาเตียงรองรับทุกกลุ่มสีแต่อาจไม่พอ แนะนำประชาชนร่วมป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ

#### 3. คณะนายกฯ รับประทานอาหารร่วมกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, Twitter

-มีการแชร์ภาพนายกฯ และคณะรัฐมนตรี นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน ริมทะเล จ.ภูเก็ต ท่ามกลางมาตรการที่ ศบค. สั่งห้ามไม่ให้รับประทานอาหารในร้าน

#### 4. ไขยาฆ่าพยาธิรักษาโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อ.ย. ระบุ กรณีมีการแชร์ว่ายา Ivermectin ที่ใช้ฆ่าพยาธิใช้รักษาโควิด 19 ได้ ทำให้มีผู้ไปซื้อยาจากร้านขายยามากินเอง ขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพในการรักษาโควิด 19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคโควิด 19 ได้ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความว่า การใช้ยา ivermectin บรรเทาอาการโควิด 19 มีข้อมูลในผู้ป่วยจริงในหลายประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ยากจน และช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ยืดเวลาการเข้ารับได้ และมีหลักฐานที่ยอมรับได้ว่าสามารถใช้ได้ถ้ามีการแนะนำอย่างถูกต้อง ขอให้พิจารณาในบริบทของประเทศไทยที่อยู่ท่ามกลางวิกฤต และดูประโยชน์ที่ได้</p> <p><b>5.รับผู้ป่วยโควิดกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ tnnthailand  - ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 จ.ลำปาง รายงานกรณีมีญาติผู้ป่วยโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือน้องชาย อายุ 25 ปี ชาว จ.ลำปาง ไปทำงานที่กรุงเทพฯ และติดเชื้อโควิด 3 วันรพ.แจ้งให้รอเตียง สสจ.ลำปางได้ประสานนำผู้ป่วยส่งรพ.แม่ทะเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>6.ขายยาต้มที่ใช้ตอนป่วยโควิดเพื่อเบิกเงินประกัน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, TNN, ch3plus  - สสจ.เชียงใหม่ ระบุ กรณีผู้ใช้แอปฯ Tiktok รายหนึ่งโพสต์คลิปขายยาต้มที่ใช้ตอนติดโควิด ให้กับคนที่สนใจเพื่อให้ติดเชื้อและเรียกเงินประกันโควิด จนท.เร่งตรวจสอบพร้อมเตรียมดำเนินคดีฐานผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์</p> <p><b>7.กลุ่มธุรกิจกลางคืนขอเปิดบริการ 1 ส.ค.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, newtv  - สมาพันธ์ผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศิลปินนักร้อง ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้อง 1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม 2.ปลดล็อกให้ธุรกิจกลางคืน-บันเทิงกลับมาเปิดได้ภายใน 1 ส.ค.นี้ 3.ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ 4.ให้จัดมหรสพโดยคงมาตรการคำสั่งของศบค. 5.จัดสรรวัคซีนให้กลุ่มธุรกิจกลางคืน 6.เยียวยา พักชำระหนี้ต่อผู้เดือดร้อน 7.ให้ภาคเอกชนร่วมรับฟัง เสนอแนะการออกมาตรการต่างๆ และ 8.เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น</p> <p><b>8.วิเคราะห์แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน  - ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วิเคราะห์สถานการณ์โควิดใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ว่า แคล้งสบายเดียว กทม.มีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นถึง 77% ทั้งประเทศมีผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น 21% และผู้ป่วย ICU เพิ่มขึ้น 22% เพราะการแพร่ของสายพันธุ์เดลตาที่ทำให้เกิดการระบาดระลอก 4 ในเขต กทม.และปริมณฑล ถ้าอิงบทเรียนของอังกฤษและสหรัฐฯ สัดส่วนของเดลตานั้นจะเพิ่มเป็น 60-70% ภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า อาจทำให้เห็นผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกและผู้ป่วยหนัก หนักมาก และเสียชีวิต จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p> <p><b>9.เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ประชาชาติธุรกิจ  - รพ.หลายแห่งประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิดที่จองผ่านหมอพร้อมเดือนก.ค. ไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน</p> <p><b>10.คลังเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสท์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสท์ทูเดย์, แนวหน้า, INN, TNN, js100, pptvhd, mcot, nationtv, 77kaoded, topnews</p> <p><b>นครปฐม</b> โรงงานไก่ อ.ดอนตูม พบผู้ป่วย 104 ราย <b>สระแก้ว</b> วิทยาลัยเทคนิค อ.วังน้ำเย็น พบ 11 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์นักศึกษาฝึกงานรายก่อนหน้า การติดเชื้อกระจายไป 32 จังหวัด <b>ยะลา</b> คลัสเตอร์รร.ปอเนาะ ตลาดกรงปินัง พบติดเชื้อเพิ่ม 136 ราย <b>ขอนแก่น</b> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบติดเชื้อ 42 ราย เป็นเด็กเล็ก 34 ราย ครู 8 ราย <b>พระนครศรีอยุธยา</b> พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 7 คน อัลฟา 2 คน ระบุสายพันธุ์ไม่ได้ 8 คน ทั้งหมดรักษาหายแล้ว <b>สายการบินเวียตเจต</b> ยอมรับพบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบิน กทม.-ภูเก็ต เมื่อ 25 มิ.ย. เร่งคุมเข้มและฆ่าเชื้อภายในเครื่องบิน</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot, infoquest, topnews, amarintv, springnews) ทีวีช่อง 9, TNN  - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ พบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน หรือออฟฟิศ ร้อยละ 74 ที่เหลือเป็นคลัสเตอร์โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือผู้ที่ออกไปทำงานนอกบ้านหรือมีกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อกลับถึงบ้านต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที รักษามาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด หากจำเป็นต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ขอให้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย สำหรับพนักงานออฟฟิศ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่แออัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, mcot, pptvhd, springnews, tnnthailand) ทีวีช่อง 3, 7, 9, TNN, ThaiPBS  - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ และ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน 4 สาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคปอด อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และเวชบำบัดวิกฤต ก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และรพ.บุษราคัม เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด 19 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานวันนี้เป็นวันแรก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การระบาดรอบใหม่ ว่า การพบเชื้อสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) เพิ่มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้ยังเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อตั้งแต่เม.ย. เป็นต้นมา เรียกว่าระลอกเดือนเมษายน 2564</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เส้นทางเศรษฐี, moneyandbanking</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ. ร่วมกับ AIS, TRUE, dtac, NT และกสทช. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับ ผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป เริ่ม 2 ก.ค. นี้ รับบริการฉีดได้ที่สถานีกกลางบางซื่อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, infoquest, thailandplus</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดตั้งฮอสพิเทลอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนพื้นที่ว่าจะมีความเสี่ยงแพร่กระจายของโรค เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน จึงนำทีมตรวจประเมิน Two Three Hotel ย่านวัฒนา พบว่าขออนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย 32 จังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนพื้นที่เสี่ยงเดินทางออกต่างจังหวัด จึงขอให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงช่วยกักตัวเอง ไม่เดินทาง ไม่สัมผัสใกล้ชิด ไม่ไปในพื้นที่ชุมชน เข้มงวดมาตรการส่วนตัว และขอให้จังหวัดออกประกาศในพื้นที่ รวมถึงติดตามผู้เดินทาง ส่วนผู้เข้ารับบริการที่รพ.ทุกรายที่มีอาการปอดอักเสบ ไข ไอ มีเสมหะ ขอให้ปิดข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับมาตรการ Phuket Sandbox จ.ภูเก็ตดำเนินการอย่างรอบคอบ มีการเตรียมความพร้อมเต็มที่ทุกกระบวนการ ขอให้มั่นใจ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>-สพช. ออกแนวทางเบิกจ่ายดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน ครอบคลุมเฉพาะสิทธิบัตรทอง ผู้ประกันตน คนต่างด้าวในรพ. รัฐ ส่วนรพ.เอกชน อยู่ระหว่างประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อจัดระบบ ได้แก่ 1.การตรวจ RT-PCR จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 600 บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 100 บาท/ครั้ง 2. ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน 3.ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ พรอทัวด์ใช้ติดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat ไม่เกิน 1,100 บาท/ราย และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไม่เกินวันละ 740 บาท/ราย 4.ค่ายารักษาโควิด 19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/ราย 5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด 3,700 บาท/ครั้ง และ 6.ค่าบริการ chest X-ray 100 บาท/ครั้ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แจ้งว่า 1 ก.ค. วัคซีนซิโนแวคคือตลาดล่าสุดมาถึงประเทศไทยแล้ว 1 ล้านโดส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-รพ.จุฬาฯ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านคิวอาร์โค้ด 5-31 ก.ค. งดรับผู้ walk in</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย (ฉบับที่...) พ.ศ....</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะมาตรา 6 ที่เกรงว่าหากผ่านจะเปิดช่องให้ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและนำสารที่แบนกลับมานั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง อย.ต้องการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขเรื่องประสิทธิภาพและความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน และให้กระบวนการขอพิจารณาเร็วขึ้น อาทิ การขึ้นทะเบียน ซึ่งกฎหมายนี้วรรคที่ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้กับ 4 กระทรวง คือ ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตรฯ ก.พลังงาน และ ก.สาธารณสุข และบางเรื่องที่มีองค์ความรู้ไม่พอจำเป็นต้องใช้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการนี้ อย.ใช้กับ พ.ร.บ. อื่นด้วย</p>	
<p><b>รณรงค์วันตรวจ HIV</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs, thailandplus, posttoday</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ รณรงค์วันตรวจเอชไอวี ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Test to move forward : ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ” เชิญชวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ประชาชนสัญชาติไทยเข้ารับการตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองและรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว ป้องกันการส่งต่อเชื้อ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 คือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ให้น้อยกว่า 4,000 ราย และ 3.ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะ ลงจากเดิมร้อยละ 90</p>	-
<p><b>กัญชง-กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษา รมว. สธ.หารือกับการยาสูบฯ ถึงแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา ซึ่งการยาสูบฯ มีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและปัจจุบันประสบปัญหาการกักตุนการผลิตใบยาสูบที่ลดลง โดยการยาสูบฯ จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกกล้วยงา กล้วยชา มีช่องทางการกระจายวัตถุดิบ และจะร่วมกันคิดรูปแบบการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ สุขภาพ และการตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง</p>	
<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับประชาชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-นายสมบุญ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน นายเจษฎา แยมสบาย ประธานเครือข่ายเหือเมาแล้วขับกรุงเทพ นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายชิววิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และภาคีเครือข่าย โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับภาคประชาชน เพราะมีความกังวลเนื่องจากการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของฝ่ายธุรกิจ มีเนื้อหาทำให้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่อนแอลง เอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจ หวั่นผลกระทบทางสังคมเพิ่ม</p>	